

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.64 แนวโน้มแกว่ง Sideways จับตาสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน, ข้อมูลศก. สหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ย. 2567)--

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าที่ระดับ 34.64 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดวันก่อนที่ระดับ 34.70 บาท/ดอลลาร์

โดยตั้งแต่คืนที่ผ่านมา เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นบ้าง แม้เงินดอลลาร์จะทยอยแข็งค่าขึ้น แต่เงินบาทยังได้แรงหนุนจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำ หลังผู้เล่นในตลาดยังต้องการถือทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงในช่วงนี้

สำหรับค่าเงินบาทวันนี้ มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ Sideways เนื่องจากผู้เล่นในตลาดต่างรอรับปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะวันศุกร์ ซึ่งจะมีการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของญี่ปุ่น รวมถึงรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือนพ.ย. ของบรรดาประเทศเศรษฐกิจหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายของบรรดาธนาคารกลางหลักได้เช่นกัน

โดยวันนี้ ตลาดรอประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานสหรัฐฯ ผ่านรายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรวมทั้งรอดิตตามถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของเฟด โดยเฉพาะสำหรับการประชุม FOMC เดือนธ.ค. รวมทั้งติดตามสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงร้อนแรงอยู่ในช่วงนี้

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 34.50-34.75 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 154.92 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 155.64/66 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0546 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.0561/0562 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 34.551 บาท/ดอลลาร์

-ซีอีโอบิกคอร์ป ลั่นโอกาสทองประเทศไทย "สุขชัย" ย้ำจุดยืนไทยเป็นกลาง บักหมดสวีตซ์แห่งเอเชีย พร้อมร่วมมือ จีน-พม่าใหญ่ สหรัฐ-บอสใหญ่ "ชาติศิริ" ชี้ยุคทองเอเชีย เปลี่ยนผ่านจัดระเบียบซัพพลายเชนใหม่ ชู "ESG" แนวทางรับลงทุนต่างชาติเข้าไทย "ปณต" ระบุนาอาเซียนเข้าสู่ช่วงเวลาเบ่งบานเสมือนฤดูใบไม้ผลิ ไทยเปิดรับอุตสาหกรรมใหม่ เม็ดเงินลงทุนสู่ภาคอสังหาฯ หนุนเศรษฐกิจโต

-บิทคอยน์พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจ่อทะลุระดับ 95,000 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ หลังมีรายงานว่า บริษัททรมป์ มีเดีย แอนด์ เทคโนโลยี กรุ๊ป (TMTG) ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ กำลังเจรจาซื้อบริษัท Bakkt ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ทีมงานของ โด널ด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำลังหารือกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เกี่ยวกับการสร้างตำแหน่งใหม่ในทำเนียบขาว ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลนโยบายด้านคริปโตเคอร์เรนซีโดยเฉพาะ

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดบิวรอตเงินตราในนิวยอร์กในวันพุธ (20 พ.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนซื้อซื้อหลังจากดอลลาร์อ่อนค่าลงติดต่อกัน 2 วันทำการ ขณะที่นักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ รวมทั้งการนำเสนอ นโยบายในด้านต่าง ๆ ของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (20 พ.ย.) ซึ่งเป็นการปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เนื่องจากนักลงทุนยังคงเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางการทำสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

-นักกลยุทธ์ด้านโลหะจากบริษัท Zaner Metals กล่าวว่า สัญญาถ่วงขึ้นถึงสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยล่าสุดยูเครนได้ยิงขีปนาวุธ "Storm Shadow" ซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่ผลิตโดยอังกฤษนั้น เข้าไปในดินแดนรัสเซีย

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดขายบ้านมือสอง, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการจาก S&P Global และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

-นักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด ในสัปดาห์นี้ด้วย เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ย โดยขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 55.7% ต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. ซึ่งลดลงจากที่ให้น้ำหนัก 82.5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้